

Mười năm trước đây, nhiều người Việt di tản, đến khắp Hoa Kỳ và nhiều nơi khác lạ nơi chốn trong vòng 5 hay 6 năm nữa thì tiếng Việt sẽ không còn nữa vì thế họ trở lại lên trong xã hội chúng sống sẽ không có dịp dùng đến tiếng Việt. Thế các đã chứng minh người đi, tiếng Việt không những không mất đi mà còn phát triển hơn.

Hàng trăm trung tâm Việt ngữ tại các chùa, nhà thờ do Gia Đình Phật Tử và công đoàn công giáo chủ trì đứng bên cạnh những trung tâm do các thầy cô chủ giáo chủ trì. Một Việt ngữ Hội, một trường Việt ngữ hàng chục ngàn sách Việt ngữ, một trường Việt ngữ trên Net có hàng chục ngàn đĩa CD ghi xuýt hiên học tiếng anh học. Hàng trăm tờ báo Việt ngữ tại các địa phương Hoa Kỳ. Ba đài truyền hình Việt ngữ và hàng chục đài “lộ địa” (local) mỗi ngày mỗi ngày.

Đó là một thế giới mà công chúng người Việt hội ngộ rồi tự làm kiêu hãnh và vui mừng rằng “con em, các thầy học người Việt tiếp nối sẽ không bao giờ mất gốc.”

Thành quả trên phần nhiều do những học sinh âm thầm bền bỉ của nhiều người, đặc biệt là giới thầy cô trong đó có những người trong Việt ngữ Hội.

Vào trưa hôm Thứ Bảy 20 tháng 12 vừa qua, trong khi nhiều nơi có tiệc đón mừng Giáng Sinh cho các em thì tại Việt ngữ Hội, lớp Việt ngữ Thí Điểm khóa học Mùa Thu 2008 cho các em đã có hành lễ Bội Giếng và hàng trăm phụ huynh và các em đến tham dự.

Cô Thúy Minh Hằng người đi đầu hành lớp Việt ngữ Thí Điểm trong dịp này cho biết, “Việt ngữ là một hoạt động của công chúng chúng ta. Nó sẽ bền vững và cho tương lai biết mà vì vì người của mình. Lớp Việt ngữ thí điểm được tổ chức ra vì một sự cần thiết và phương pháp dạy trên các nghiên cứu như tập nói và học tiếng Việt để làm quen với văn hóa tự nhiên mà vì đã gọi đến cho chúng tôi.”

“Tám tháng qua với 24 khóa chúng tôi đã chia các em theo học, phần lớn là con em của thân hữu của mình trong lúc khi đi, ra làm hai trình độ, trình độ sơ cấp và trình độ Trung Quốc Toản. Theo những phương pháp được tiến hành cho thầy học, chúng tôi đã đưa đến nhiều thành quả tốt đẹp. Các em thu được lòng đã biết cách ráp với một cách trôi chảy. Bên cạnh đó là múa hát những bài hát có nội dung cho các em thêm nhuần tinh hoa và nghĩa của dân

t c...”

“Việt trình độ Trẻ n Quốc To n là trình độ cao hơn thì các em được học tiếng dân tộc câu, ráp vào học tiếng và gia đình, đất nước, dân tộc mà đích để cho các em không thấy có khoảng cách văn hóa của Hoa Kỳ và văn hóa Việt Nam trong cuộc sống của người Việt hải ngoại. Nghĩa là chúng tôi đã mong muốn học tiếng dân tộc các em làm sao sống ở Hoa Kỳ, là người Hoa Kỳ mà tâm hồn vẫn là Việt Nam.”

Đặc biệt hơn được nhắc trên, cô Thúy Minh Học cũng cho biết đã được nhận anh chị em trong Việt Việt Học, các thầy cô và nhà trường là phụ huynh con em cùng hợp tác để được thành quả này.

Buổi lễ buổi học cũng được các em trong ban võ thuật Sa Long Công Bình Đảnh giúp vui qua các màn võ đẹp mắt. Được thầy nhận em cũng lên trình diễn các màn trình tấu Piano, dance và Guitar rất điệu nghệ. Đặc biệt, các em thu học lớp Việt ngữ thí điểm đã cùng cô giáo của mình được ca hai bài học là “A chào Ba! A! chào Má!” và bài “Hò Đô Ta!” rất vui nhộn và đẹp thính.

Cô Kim Ngân, một thành viên trong Việt và trong tổ chức Giáo Khuyết Học cho chúng tôi hay rằng lớp Việt Ngữ Thí Điểm là sự thử nghiệm của Việt sau những nghiên cứu tìm tòi cách giảng dạy và học tiếng Việt cho các em và cho người ngoài nước học. Đây là một trong những chương trình mà Việt Việt Học đang nỗ lực phát triển rằng để tiếng trẻ Việt Nam có thêm cơ hội tìm về tiếng mẹ đẻ, về cha ông, về dân tộc và đất nước cho dù đã là người Mỹ, người Pháp, người Canada, người Úc v.v...

Các bạn trẻ muốn tìm hiểu thêm về Việt Việt Học xin vào Website:www.viethoc.org hay email: viethoc_vntd.info@yahoo.com
đặc biệt thêm chi tiết. (N.H.)